

	ชื่อเอกสาร : การแจ้งเตือนคุกกี้และนโยบายการใช้คุกกี้	หน้าที่ : 1
		รหัสเอกสาร : PDPA-CN-1801-HMC-MKT-TH
	ระดับชั้นความลับ : Public	เวอร์ชัน : 1

## การแจ้งเตือนคุกกี้และนโยบายการใช้คุกกี้

### • การแจ้งเตือนคุกกี้ (Pop-up Notice for Cookie)

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บและใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ กรุณาถอยมือรับทั้งหมดเพื่อยินยอมให้บริษัทใช้คุกกี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้ [Link Cookie Policy] [ปุ่มยอมรับคุกกี้ทั้งหมด] [ปุ่มปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด] [ปุ่มตั้งค่าคุกกี้]

### • นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

เว็บไซต์ของบริษัทมีการใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้บริการบนเว็บไซต์ และเพื่อจดจำข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมถึงการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้งานตั้งค่าไว้ก่อนหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

กรณีที่ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทจะใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น บริษัทจะใช้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเท่านั้น

ในนโยบายฉบับนี้คำว่าคุกกี้ อาจหมายถึงรวมถึงเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้งาน แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้ใช้งาน ทั้งนี้ บริษัทอาจให้บุคคลอื่นจัดการคุกกี้ หรือดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่จดจำในนามของบริษัทแทน

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัททำการจัดเก็บ ดังนี้ (ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความหมายของคุกกี้แต่ละประเภทได้ท้ายนโยบายนี้)

**ชื่อคุกกี้ :** คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ (Google Analytic/Performance Cookies)

**วัตถุประสงค์ของคุกกี้ :** ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

**คำจำกัดความ :** บริษัทใช้คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพในการวัดว่าผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทบ่อยเพียงใด และผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร เช่น เพจที่ผู้ใช้งานเข้าชมบ่อยครั้งที่สุด โดยบริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้

**สิ่งที่เราเก็บข้อมูล :**

- หน้าเพจที่คุณเข้าเยี่ยมชม
- คุณอยู่ในเว็บไซต์นานแค่ไหน
- วิธีเข้าเว็บไซต์จากช่องทางใด
- หน้าเพจไหนเข้าบ่อยที่สุด
- ผู้เยี่ยมชมของเรามาจากที่ใด
- ที่ตั้งของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

**คุกกี้การตลาด (คุกกี้โฆษณาบุคคลที่สาม)**

**วัตถุประสงค์ของคุกกี้ :** ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อรองรับการแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสม

**คำจำกัดความ :** คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนไซต์เหล่านี้และไซต์อื่น ๆ เพื่อจัดหาโฆษณาที่ตรงเป้าหมายแก่คุณ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่สร้างคุกกี้เหล่านี้ เช่น Adobe, Google, LinkedIn, Twitter และ Facebook

**ปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย :** Meta Pixel (พิกเซลของ Facebook) ซึ่งช่วยให้เราเสนอเนื้อหาแนะนำแก่คุณ

**สิ่งที่เราเก็บข้อมูล :** การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณในช่วงเวลาหนึ่งและผ่านเว็บไซต์ต่างๆ

	ชื่อเอกสาร :                      การแจ้งเตือนคุกกี้และนโยบายการ	หน้าที่ : 2
	ใช้คุกกี้	รหัสเอกสาร : PDPA-CN-1801-HMC-MKT-TH
	ระดับชั้นความลับ :              Public	เวอร์ชัน : 1

หากผู้ใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ [ปุ่มตั้งค่าคุกกี้] ทั้งนี้ หากมีการเข้าใช้บริการเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ใหม่ อุปกรณ์ของผู้ใช้จะใช้จะยอมรับคุกกี้ตามที่ตั้งค่าไว้เดิมโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป

#### การจัดการคุกกี้และการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์

ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นการใช้คุกกี้ทั้งหมด หรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์กำหนดไว้ให้ผู้ใช้งานได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่าคุกกี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ผู้ใช้งานได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน โปรดทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นหากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ผู้ใช้งานจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ที่อยู่เสมอ หากว่าผู้ใช้งานปฏิเสธการใช้คุกกี้ ผู้ใช้งานก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่

Website Cookies: [www.allaboutcookies.org/manage-cookies](http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies)

Mobile Cookies: [www.allaboutcookies.org/mobile/index.html](http://www.allaboutcookies.org/mobile/index.html)

ผู้ใช้งานสามารถจัดการและ/หรือลบคุกกี้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน สำหรับรายละเอียดโปรดศึกษาวิธีการต่าง ๆ ตามตัวอย่างที่ระบุบนเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ ดังนี้ Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Safari for ios, Chrome for android, Chrome for ios

#### การเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท

นโยบายคุกกี้จะมีการแก้ไขปรับปรุงตามโอกาสเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว

\* ปรับ / แก้ไขล่าสุด: 31/05/2556

ตารางแนบท้ายคำอธิบายประเภทของคุกกี้	
ประเภทของคุกกี้	คำอธิบาย
คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยั้ง (Strictly necessary cookies)	คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถท่องเว็บไซต์และใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท เช่น เข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทใช้คุกกี้ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจว่าบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัททำงานหน้าที่พื้นฐานได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ (Performance cookies)	บริษัทใช้คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพในการวัดว่าผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทบ่อยเพียงใด และผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร เช่น เพจที่ผู้ใช้งานเข้าชมบ่อยครั้งที่สุด โดยบริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และประสบการณ์ของผู้ใช้
คุกกี้เพื่อการใช้งาน (Functionality cookies)	คุกกี้เหล่านี้ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำผู้ใช้งานและจดจำตัวเลือกของผู้ใช้งานได้ (เช่น ภาษาที่เลือก หรือภูมิภาคที่อยู่) ทำให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังสามารถใช้คุกกี้เหล่านี้ในการจดจำการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความ แบบอักษร และส่วนอื่น ๆ ของเว็บเพจตามที่ผู้ใช้งานกำหนดเองได้

	ชื่อเอกสาร :                      การแจ้งเตือนคุกกี้และนโยบายการใช้คุกกี้	หน้าที่ : 3
		รหัสเอกสาร : PDPA-CN-1801-HMC-MKT-TH
	ระดับชั้นความลับ :              Public	เวอร์ชัน : 1

<p>คุกกี้เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (Advertising cookies)</p>	<p>คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตามความเกี่ยวข้องของผู้ใช้งานและตามความสนใจของผู้ใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งในการเห็นโฆษณา รวมถึงช่วยวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท โดยในบางครั้งบริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนอันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียกดูของผู้ใช้งานให้กับพันธมิตรด้านโฆษณาและพันธมิตรในการสร้างสรรค์งานของบริษัท โดยพันธมิตรเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้ในการโฆษณาสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่ผู้ใช้งานอาจสนใจในเว็บไซต์อื่น ๆ หรือช่วยพัฒนาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทในอนาคต</p>
<p>คุกกี้เพื่อความมั่นคง ปลอดภัย (Security cookies)</p>	<p>บริษัทใช้คุกกี้ความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้จะช่วยระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น</p>